

การลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

นายมิโคลา อซาโรฟ นายกรัฐมนตรีของยูเครน ตัดสินใจแถลงลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เพื่อหวังให้เกิดความปรองดองทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานาน ๒ เดือน ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าการลาออกครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่ถดถอยมาเป็นเวลานาน

นับตั้งแต่รัฐบาลยูเครนประกาศระงับการเจรจา การลงนามข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปหลังจาก ก. ที่มีการเจรจาร่วมกันไปแล้วถึง ๑ ปี และเลือกที่จะคงความสัมพันธ์ที่ดีกับสหพันธรัฐรัสเซียต่อไป ทำให้ประชาชนหลายแสนคนซึ่งไม่เห็นด้วยได้ออกมารวมตัวกันประท้วง และได้ลุกลามไปในหลายเมืองใหญ่ ซึ่งข้อเรียกร้อง คือ ให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูโควิชออกจากตำแหน่ง

นายอซาโรฟแถลงว่า ได้ตัดสินใจเป็นการส่วนตัว เพื่อหวังว่าวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในกระบวนการนี้ประนีประนอมทางการเมือง และนำไปสู่การยุติวิกฤตความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความขัดแย้งครั้งนี้ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องหยุดชะงัก ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ คือ การการรักษาเอกภาพและบูรณภาพของยูเครน จึงต้องยอมตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งด้วยตนเอง และการตัดสินใจลาออกของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดต้องหมดวาระไปโดยปริยาย แต่ต้องทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ทั้งนี้ การลาออกของนายอซาโรฟ จะส่งผลดีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ เนื่องจาก เริ่มมีสัญญาณที่ดีจากชาติตะวันตก ที่เชื่อมั่นว่า ยูเครนได้สนับสนุนให้เกิดความปรองดองทางการเมือง และพยายามยุติความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยล่าสุด นายอาร์เซนีย์ ยัตเซนยัค ผู้นำฝ่ายค้าน ที่ได้เรียกร้องให้ชาติตะวันตกช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองของยูเครน มาโดยตลอด ชี้แจงว่า ชาติตะวันตกพร้อม แล้วที่จะช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ยูเครน รวมไปถึงฝ่ายสหภาพยุโรปนำโดย นางแคทเธอริน แอชตัน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป ได้ให้สัมภาษณ์กับ หนังสือพิมพ์ เดอะ วอลล์สตรีทเจอร์นัล ว่า ได้หารือร่วมกับชาติตะวันตกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ยูเครน เพื่อเยียวยาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และเพื่อเตรียมการในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไป และกล่าวเพิ่มเติมว่า เงินดังกล่าวจะ มอบให้รัฐบาลใหม่ของยูเครน ที่พร้อมจะมุ่งปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและการเมือง แก่ประเทศ นอกจากนี้ การลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนยังส่งผลดีต่อการลงทุนจากต่างประเทศ โดยนักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นต่อนโยบายเศรษฐกิจของยูเครน เนื่องจาก สถานการณ์ความขัดแย้งกำลังลดความตึงเครียดลงและนำมาสู่การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยูเครนยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทาง เศรษฐกิจ จากรัสเซีย อยู่มาก ทั้งในรูปแบบเงินช่วยเหลือและการซื้อ ก๊าซธรรมชาติราคาถูก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย เงินช่วยเหลือจากรัสเซีย ครั้ง ล่าสุด อาจ ช่วยลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และช่วยให้ยูเครนไม่เข้าสู่วิกฤตทางการเงินได้ ดังนั้น การประกาศลาออกจากตำแหน่ง ของนายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรี อาจส่งผลกระทบต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและรัสเซีย โดยรัฐบาลรัสเซีย อาจมองว่า รัฐบาลยูเครน เริ่มยินยอมทำตามคำเรียกร้องของผู้ประท้วง

และอาจทำให้รัสเซียออกมาตรการทางการค้าต่อยูเครน ซึ่งล่าสุด รัสเซียได้เร่งกดดันยูเครนด้วยการข่มขู่ว่าจะระงับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจนกว่ายูเครนจะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่

ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยและยูเครน ปัจจุบัน ยูเครนเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๖๓ ของไทยในตลาดโลก และเป็นคู่ค้าอันดับ ๓ ของไทยในกลุ่มเครือรัฐเอกราช (CIS) รองจากรัสเซียและอาเซอร์ไบจาน การค้าของไทยกับยูเครนในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๑-๒๕๕๕) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ ๕๖๐.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี ๒๕๕๖ (มกราคม-พฤศจิกายน) การค้าระหว่างไทยกับยูเครนมีมูลค่า ๔๑๕.๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า ๑๑๗.๓๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้ามูลค่า ๒๙๗.๘๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น สำหรับสินค้านำเข้าสำคัญจากยูเครน ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ยูทอปัจจัย เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก เป็นต้น

ไทยและยูเครนได้เริ่มเจรจาจัดทำความตกลงทางการค้าระหว่างกันตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) เพื่อเป็นกลไกในการปฏิบัติตามความตกลงฯ และเป็นเวทีการหารือในระดับทวิภาคี เพื่อขยายมูลค่าการค้าและการลงทุน และลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบการลงนามความตกลงทางการค้าดังกล่าว จากนั้นไทยและยูเครนได้ประสานนัดหมายเพื่อให้รัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายลงนามในความตกลงทางการค้ามาเป็นระยะ แต่เนื่องจากทั้งสองฝ่ายติดภารกิจอื่น จึงยังไม่สามารถลงนามในความตกลงดังกล่าวได้ และด้วยสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองของทั้งยูเครนและไทยซึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องชะลอการลงนามออกไปจนกระทั่งสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงจะสามารถประสานนัดหมายการลงนามได้อีกครั้ง

สำนักทวิภาคี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗